



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 ตุลาคม 2562



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
สวท.	<p><b>องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพ.หาดสำราญฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตรวจเยี่ยมรพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ตรัง เพื่อรับทราบผลการดำเนินการและการจัดซื้อเครื่องซักผ้าอัตโนมัติซึ่งมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน</p>	-
<p>มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>มติชน ไทยโพสต์ แนวหน้า INN เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p> <p>มติชน เดลินิวส์ Thaiquote มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>มติชน เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p><b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ โฆษก ก.อุตสาหกรรม เปิดเผยความคืบหน้าการประชุมคกก.วัตถุอันตราย วันที่ 22 ต.ค.นี้ ว่า นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัด ก.อุตสาหกรรม มอบให้นายภาณุวัฒน์ ตรียางกูรศรี รก.รองปลัด ก.อุตสาหกรรม เป็นประธาน โดย ก.อุตสาหกรรมยืนยันว่ามีวาระสืบเนื่อง เรื่องการยกเลิกคลอรีไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต การพิจารณาจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบด้านจากทุกหน่วยงาน โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ หลังจากคณะกรรมการมีมติอย่างไร ทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีความพร้อมที่จะประกาศโดยทันที</p> <p>นายประกอบ วิวิธจินดา รก.อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คกก.วัตถุอันตราย กล่าวถึงกรณีเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการที่ลงมติแต่ละรายว่า จะเปิดเผยในส่วนของผลมติการโหวต ส่วนการเปิดเผยรายชื่อแต่ละบุคคลต้องเป็นไปตามความสมัครใจ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีฯ รับมอบช่อดอกไม้คณะอนุกรรมการสตรี เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ ของกรรมการอิสลามประจำกทม. สนับสนุนให้ยกเลิก 3 สารพิษ เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรหนองจอกใช้สารอินทรีย์จากน้ำหมักหลายๆ สูตรได้ผลผลิตจำนวนมาก ไม่มีสารตกค้าง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพและอันตรายต่อสุขภาพจากกลุ่มเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภค พบเกิดการสะสมของสารพิษในร่างกายทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น ความพิการและพัฒนาการล่าช้าในเด็ก โรคทางระบบประสาท ปวดศีรษะเรื้อรัง ภาวะสมองเสื่อม พาร์กินสัน มะเร็งชนิดต่างๆ รวมถึงอันตรายจากการสัมผัส/บริโภค สารเคมีโดยตรงถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น หากสามารถยกเลิกได้จะดีที่สุด ได้ให้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของรพ.ในสังกัดช่วยให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยจัดทำข้อมูลความรู้สุขภาพเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ได้เตรียมความพร้อมรองรับดูแลความเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยรพ.นพรัตนราชธานี มีศูนย์พิษวิทยา ที่รับตรวจวิเคราะห์สารเคมีในประชาชนแบบครบวงจร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2550 ได้เฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ประเภทสารกำจัดแมลง สุ่มเก็บตัวอย่างผัก ผลไม้ ผักพื้นบ้าน จาก 5 ภูมิภาค รวม 10 จังหวัด ได้ผลดังนี้ สารคลอรีไพริฟอส ตรวจผักผลไม้จากตลาดสด 10 แห่งในราชบุรี ปทุมธานี ระยอง ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา ตรัง เชียงใหม่ และพิษณุโลก ผลตรวจผัก 160 ตัวอย่าง พบสารตกค้างร้อยละ 16.9 เกินมาตรฐานร้อยละ 13.8 ได้แก่ ไบบูบัก ผักชี/ผักชีฝรั่ง ถั่วฝักยาว มะเขือยาว/มะเขือเปราะ สะระแหน่ ผักแพวและคะน้า ส่วนผลไม้ 80 ตัวอย่าง พบการตกค้างร้อยละ 6.2 ส่วนสารไกลโฟเซต จากการสุ่มตัวอย่างน้ำจากแหล่งเพาะปลูกนาข้าว สวนผัก 10 ตัวอย่าง พบน้ำจากนาข้าว 1 ตัวอย่างในราชบุรี มีการปนเปื้อน 2.8 มก./ล. สำหรับสาร พาราควอต เก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดจากราชบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา ตรัง เชียงใหม่ และพิษณุโลก ผลตรวจผัก 128 ตัวอย่าง พบตกค้างร้อยละ 26.6 เกินมาตรฐานร้อยละ 6.3 ได้แก่ คะน้า กะหล่ำ ผักหวาน ถั่วฝักยาว พริกชี้หนู ส่วนผลไม้สด 40 ตัวอย่าง พบการตกค้างร้อยละ 12.5 เกินมาตรฐานร้อยละ 5 ได้แก่ ส้ม</p> <p>ทั้งนี้ กรมฯ และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร และ Thai-PAN ได้หารือร่วมกันในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการที่ Thai-PAN ส่งตรวจเป็นห้องปฏิบัติการในประเทศไทย มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับกรมฯ</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นายมานะ วุฒิยากร ประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาปี อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เห็นด้วยให้แบน 3 สารเคมี เนื่องจาก ต.วังกรด อ.บางมูลนาก พบชาวนา 3 ราย มีแผลพุพองติดเชื้อต้องเข้ารักษาในรพ.</p> <p>นายบรรณพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ก.เกษตรฯ กล่าวว่า ควรจัดเวทีกลางให้ทั้ง 2 ฝ่ายเสนอเหตุผลให้ข้อมูลคกก.วัตถุอันตรายรับฟังทั้ง 2 ด้านเพื่อตัดสินใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า วันที่ 21 ต.ค. จะมีการเสวนาพร้อมเปิดเผยหลักฐานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ที่สธ. ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทั่วประเทศร่วมกันใส่เสื้อสีขาวแสดงพลังว่าจะแบนสารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิด และช่วงบ่ายรมว.สธ. จะมาร่วมแสดงจุดยืนการแบนสารเคมีด้วย โดยอยากให้คกก.โหวตลงมติแบนสารเคมีอย่างเปิดเผย</p> <p>นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า วันที่ 21 ต.ค. ตัวแทนเครือข่าย 686 องค์กร จะมาร่วมกับสธ.ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีทั้ง 3 ชนิด พร้อมแสดงจุดยืนสนับสนุน สธ. กระทรวงอื่นที่สนับสนุน และรัฐบาลในการแบนสารเคมีอันตราย</p>	
<p>มติชน</p> <p>มติชน ไทยรัฐ</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>เส้นทางเศรษฐกิจออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>พิมพ์ไทยออนไลน์</p> <p>โลกวันนี้ออนไลน์</p> <p>หุ้นอินไซด์ออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นายศักดิ์ชัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด พรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กคัดค้านการแบนสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดทันที โดยเห็นด้วยกับการลดการใช้สารเคมีในการผลิต และสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ แต่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน สิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เตรียมการที่ดีพอเพื่อหาทางออกให้กับประชาชน เกษตรกรจึงต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ในนามตัวแทนสมาชิกชาวไร่ อ้อย 37 สถาบันในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 400,000 ครัวเรือน สมาชิกรวม 1.2 ล้านราย ออกแถลงการณ์จุดยืนคัดค้านการแบนพาราควอตและไกลโฟเซต เนื่องจากอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การใช้สารออร์แกนิกแทนไม่สามารถใช้กับเกษตรอุตสาหกรรมได้ การยกเลิกจะส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และยังมีข้อสงสัยเรื่องสารทดแทนที่จะมีราคาสูงกว่าเดิมและยังไม่มีข้อยืนยันว่าทดแทนกันได้เพียงใด จึงควรให้ใช้สารดังกล่าวต่อไปอย่างมีขอบเขต</p> <p>นายกิตติ ชุณหวงค์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากเกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่สามารถผลิตอ้อยได้ตามเป้าหมายจะส่งผลให้โรงงานน้ำตาลขาดวัตถุดิบ ต้นทุนผลิตสูงขึ้น กระทบอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายดิบ และโรงงานน้ำตาลคงต้องทยอยปิดตัวเพราะขาดทุน</p>	
<p>ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นายสุกรรณ์ สังฆวรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย เปิดเผยว่า วันที่ 21 ต.ค. เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเอเชีย สมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย (อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา ผักและผลไม้) นัดแถลงข่าวเพื่อรวมพลังเกษตรกรไทยคัดค้านการแบน 3 สารประเด็นหลักคือ การเปิดหลักฐานคัดค้านมติของ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ โดยจะประมวลผลกระทบจำแนกตามพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งภาระด้านงบประมาณที่ภาครัฐต้องรองรับ สิ่งที่ภาครัฐต้องเตรียมจัดการ หลังจากนั้นกลุ่มเกษตรกรทั่วไทยจะประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันแบนพรรคภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ ซึ่งได้ข่าวว่ามีพรรคการเมืองร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ ไปซื้อโรงงานที่จีนเตรียมผลิตและส่งออกกลูโฟซิเนตไว้แล้ว และในเวลา 15.00 น. จะเข้าพบนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เพื่อชี้แจงผลกระทบ นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกร 1,000 คน จะไปให้กำลังใจคกก.วัตถุอันตรายที่ก.อุตสาหกรรม และรอฟังผลการประชุม หากมีมติแบนจะเผาดอกไม้จันทร์</p>	
<p>เดลินิวส์ แนวนหน้า</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร มีข้อมูลการขึ้นทะเบียนสารกลูโฟซิเนตเพื่อทดแทนสารพาราควอตและไกลโฟเซต โดยปี 2561 หลังมีมาตรการห้ามนำเข้าทั้ง 2 สาร มีสารกลูโฟซิเนตขึ้นทะเบียนนำเข้าและผลิตรวม 37 ทะเบียน เพิ่มขึ้น 5-6 เท่า ส่วนใหญ่หมดอายุในปี 2567</p>	
<p>pptv.</p>	<p><b>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p>-เสนอข้อสรุปเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ว่า นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เป็นผู้ริเริ่มและผลักดัน โดยเริ่มต้นจากมาจากโครงการอยุธยาที่ทดลองพัฒนาสถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อคอยดูแลประชาชนในชุมชน ให้ผู้ป่วยเสียค่าใช้จ่ายอัตราเดียวในทุกโรค 70 บาท ประชาชนได้รับการขึ้น</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>ทะเบียนกับสถานบริการใกล้บ้าน เป็นสถานพยาบาลประจำครอบครัว หลังดำเนินการได้ 2 ปี ชุมชนได้มีส่วนในการตัดสินใจปรับเป็น 100 บาท ดูแลทุกโรค เพิ่มความเป็นเจ้าของของชุมชนและทำให้สถานพยาบาลมีความอุ่นใจในการพัฒนามากขึ้น และพรรคไทยรักไทยนำเอาไปใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงจนได้รับการจัดตั้งเป็นรัฐบาล พร้อมกับประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในชื่อโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ในปี 2544 และในปี 2545 จึงเกิดพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสมัย นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นรมว.สธ. เปลี่ยนจาก 30 บาทรักษาทุกโรค เป็นบัตรรักษาฟรี จนถึงพรรคประชาธิปัตย์ให้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรทอง</p>	
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ตรวจการบ้าน</p>	<p><b>การลดความแออัดในรพ.</b></p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ว่า มาตรการลดความแออัดในรพ. ต้องทำให้มีสุขภาพดี เน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยเริ่มต้นจากเครือข่าย อสม. ขับเคลื่อนเรื่องการออกกำลังกาย และใช้เทคโนโลยีมาเสริม เช่น แอปพลิเคชันการออกกำลังกาย สะสมการเผาผลาญแคลอรี แล้วเชื่อมโยงข้อมูลในระบบคลังสุขภาพขนาดใหญ่ของ สธ.ได้ ส่วนการลดเวลารอที่รพ. ได้ง่ายและทำได้เร็ว คือ การให้ผู้ป่วยรับยานอกรพ. ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา อีกมาตรการคือการใช้เทคโนโลยี Block chain ช่วยให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ได้ทุกที่โดยไม่ต้องไปขอประวัติการรักษาจากรพ. ต้นสังกัด ซึ่งนำร่องที่ จ.สมุทรปราการ ก่อนจะขยายโครงการอีก 7 จังหวัดในเขตฯ 6 คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ตรัง และระยอง</p>	-
<p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์</p>	<p><b>คำตอบแทนอสม.</b></p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ ว่า หากงบประมาณปี 2563 ผ่าน อสม.จะได้ค่าป่วยการเพิ่ม ซึ่งจะเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จ โดยตามแผนของ สธ. ในเดือน ส.ค.-ก.ย. ที่ผ่านมาได้เริ่มอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 8 หมื่นคน หมู่บ้านละ 1 คน ใน 8 เรื่อง อาทิ การสร้างแกนนำสาธารณสุขครอบครัว การป้องกันโรคไข้เลือดออก อุบัติเหตุ การสร้างเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย การใช้เครื่องมือในการส่งต่อผู้ป่วย และการบริหารจัดการต่าง ๆ เป็นต้น คาดว่าภายในเม.ย. 2563 จะสามารถประเมิน อสม. ที่เข้ารับการอบรมแล้วว่าทำงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ และหากผ่านจะได้รับเงินค่าตอบแทน 2,500 บาทต่อเดือนตามที่พรรคภูมิใจไทยหาเสียงไว้</p>	
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ thaigov</p>	<p><b>แนวทางจัดบริการสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุมเครือข่ายรพ.กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 70 นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เผยว่า ได้วางแนวทางจัดบริการสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชน 5 ด้าน เพื่อรับมือความท้าทายในอนาคต ทั้งสังคมผู้สูงอายุ การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนแบบไร้รอยต่อ ความเป็นสังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 1.การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ 2.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 3.ดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ แออัด ระยะเวลาารอคอยรักษา และลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยการเชื่อมโยงการบริการทุกระดับ ยกย่องความรู้ อสม. ให้เป็นหมอประจำบ้าน 4.พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 5.ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</p>	
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p><b>รณรงค์ ‘คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จพระเจ้า’</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จพระเจ้า สุขภาพช่องปากดีตลอดช่วงชีวิต” ณ กรมอนามัย ว่า วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ สธ.จึงร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. จัดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จพระเจ้า” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ โดยจัดการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ ในรพ.ของรัฐ ถวายเป็นพระราชกุศล</p>	
<p>สำนักข่าวไทย ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>เตรียมพร้อมเข้าวัยทอง</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 18 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันสตรีวัยทองโลก (World Menopause Day) เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ในวัยทองมีความรู้ความเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นหลังหมดประจำเดือน พร้อมแนะนำสตรีอายุ 45 ปีขึ้นไป เตรียมพร้อมสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยทอง ลดเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทีวีช่อง 7</p> <p>มติชนออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก Thaiquote ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>พยาธิไซเท้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.คณัย ชีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงภาพพยาธิสตรองจิลอยด์ที่เพิ่งหมอบแล็บแพนด้า นำมาโพสต์เตือนคนที่ไม่ชอบใส่รองเท้า ทำให้พยาธิตัวอ่อนไซทะเลื้อผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือด และไปเติบโตในร่างกาย ว่า เพื่อความไม่ประมาทให้สวมรองเท้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันเรื่องของพยาธิไซเท้า ซึ่งมีทั้งพยาธิปากขอ พยาธิสตรองจิลอยด์ ยิ่งถ้าเท้ามีแผล ไม่ควรเดินเท้าเปล่า และในพื้นที่น้ำขัง เฉอะแฉะ เสี่ยงเชื้อโรคฉี่หนูได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์เตือน โรคพยาธิไซเท้า พบบ่อยในคนชอบเดินเท้าเปล่า-นั่งเล่นบนดิน แนะนำสวมรองเท้า-หลีกเลี่ยงการนั่งหรือสัมผัสบนดินทราย ที่อาจปนเปื้อนมูลสัตว์</p>	-
<p>ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>ดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร โฆษกกรม สบส. เผย ช่วงปลายฝนต้นหนาว ประชาชนมีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ แนะนำดูแลสุขภาพ โดยใช้หลักสุขภาพบัญญัติ 2 ร 2 ล คือ 1) รักษาความสะอาดร่างกายและของใช้ ไม่สวมเสื้อผ้าที่เปียกชื้น และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน 2) รับประทานอาหารที่สุกปรุงสุกใหม่ๆ และสะอาด 3) เลี่ยงการสัมผัส คลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัด 4) ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ หากมีอาการป่วยจากการเป็นไข้หวัดควรนอนพักมากๆ และดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ หากไอมากขึ้น แน่นหน้าอก มีไข้เกิน 2 วัน ควรรีบไปพบแพทย์</p>	-
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p><b>แซร์ข้าวเที่ยงขมยี่ห้อตั้ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยกรณีมีการแซร์ภาพและข้อมูลทางสื่อโซเชียลแสดงขมยี่ห้อต่าง ๆ ที่สธ.ห้ามจำหน่ายและนำเข้า เนื่องจากมีความเสี่ยงก่อเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ห้ามรับประทาน ว่า ภาพและข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ประเด็นนี้สืบเนื่องมาจากการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ห้ามผลิต จำหน่าย นำเข้า นำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ รวมถึงการผลิตเพื่อการส่งออกด้วย ออย.จึงควบคุมและกำกับดูแลไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเนยเทียม น้ำมันและไขมัน ไอศกรีม ขนมปังบิสกิต คุกกี้ และติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในสถานที่ผลิต 10 แห่ง 38 รายการ สถานที่จำหน่าย 34 แห่ง 151 รายการ และสถานที่นำเข้า 4 แห่ง 14 รายการ ทั้งหมดไม่พบข้อบกพร่อง แต่บางส่วนมีไขมันทรานส์บ้างในปริมาณเล็กน้อย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยปรับเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบที่ใช้กระบวนการอื่นแทนแล้ว และออย.มีการตรวจติดตามคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	-
<p>TNN เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ข่าวสด เพจdrama-addict</p>	<p><b>เตือนภัยยาคุมกำเนิด</b></p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊ก UmaadAegem ซึ่งเป็นแพทย์รพ.ยะลา ได้โพสต์ภาพเนื้องอกในตับของหญิงรายหนึ่ง ระบุว่า การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดเป็นระยะเวลาานานนอกจากจะเสี่ยงมะเร็งเต้านม ยังเสี่ยงเกิดเนื้องอกในตับซึ่งสามารถกลายเป็นมะเร็งตับได้ โดยผู้ป่วยรายนี้เป็นหญิงอายุ 38 ปี ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดมามากกว่า 10 ปี เหตุการณ์ใช้ยาไปปีกว่าๆ มาพบแพทย์ด้วยอาการปวดท้อง ทำ CT scan พบเนื้องอกในตับ ขนาด 7 ซม.รักษาโดยการผ่าตัดตับบางส่วน พร้อมแนะนำว่า ยาคุมแบบใหม่ระดับฮอร์โมนต่ำ กินได้เกิน 5 ปี ส่วนคนที่ม่กินที่เต้านม มะเร็งเต้านม ไม่แนะนำให้ปรึกษาแพทย์</p>	-
<p>เว็บไซต์สนุก ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก nationtv. Mthai</p>	<p><b>การแจกคิวรพ.หล่มเก่า</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Banruksukapab Nurse โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กกลุ่ม "ชมรมรักเมืองหล่ม" ระบุว่า สงสัยการทำงานของรพ.หล่มเก่า เนื่องจากพามาและยายมาตรวจตามนัด ถึง รพ. 05.40 น. มีผู้ป่วยนั่งรอ 2 คน แต่ได้คิวที่ 41-42</p> <p>ด้าน รพ.หล่มเก่าชี้แจงว่า หลังปิดการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกแต่ละวัน เจ้าหน้าที่จะตั้งบัตรคิวไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ 16.30 น. และให้รับบัตรคิวของวันถัดไปได้ตั้งแต่ 16.39 น. จนถึง 08.00 น. ของวันถัดไป จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดวันที่ 15 ต.ค. พบมีผู้รับบริการมาหยิบบัตรคิวตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันที่ 16 ต.ค. มากกว่า 30 คน และบางคนหยิบบัตรคิวมากกว่า 1 บัตร และจากการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอกวันที่ 16 ต.ค. พบว่า คิวที่ 1-40 ไม่มีญาติของเจ้าหน้าที่มารับบริการแต่อย่างใด ขณะนี้กำลังพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และระบบดิจิทัลเพื่อให้สามารถจองคิวออนไลน์ได้ จะเริ่มใช้ภายในเดือนม.ค. 2563</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
สยามกีฬา	<b>รพ.ราชวิถีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่</b> -เสนอข่าว นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่รพ.ราชวิถี ออกหน่วยในโครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่10” โดยปีนี้ได้ร่วมทำกิจกรรมฯ กับวัดทั้ง 12 แห่งในเขตกทม.และปริมณฑล	-
มติชน	<b>บุหรีไฟฟ้า</b> -เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา แจ้งว่า พบผู้ป่วยด้วยโรคปอดที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรีไฟฟ้าอีก 180 ราย และมีแผนจะเริ่มการทดสอบของเหลวที่เกิดขึ้นจากบุหรีไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์บุหรีไฟฟ้าเพื่อค้นหาแหล่งที่มาของการล้มป่วยของผู้สูบบุหรีไฟฟ้าทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 33 ราย ใน 24 รัฐ โดยจะทดสอบเนื้อเยื่อและของเหลวจากปอดของผู้ป่วยในกลุ่มของการระบาด	-

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

